

21 มีนาคม 2565

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินทุกบริษัท  
ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนทุกท่าน

ที่ ก.ล.ต.จท-1.(ว) 22/2565 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบการเงิน  
ของบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 53/2561 เรื่อง การขออนุญาตและ  
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 (“ประกาศฯ”)  
กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดที่ประสงค์จะยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน  
เป็นครั้งแรก (IPO) และมีงบการเงินหรืองบการเงินรวมประจำปีบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นงบการเงินหรืองบการเงินรวมประจำปีล่าสุดก่อนยื่นคำขอ จะต้องม  
ีงบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดปีบัญชี 3 ปีล่าสุดและงบการเงินไตรมาสสุดท้าย ที่ถูกต้อง  
น่าเชื่อถือ และจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยผ่านการตรวจสอบหรือสอบทาน  
(กรณีงบการเงินรายไตรมาส) จากผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ความเห็นชอบ

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเรียนว่า โดยที่บริษัทมหาชนจำกัดที่มีแผนจะยื่นคำขออนุญาต  
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตั้งแต่ต้นปี 2567 โดยงบการเงินงวดล่าสุดเป็นงวดประจำปีสิ้นสุดในหรือหลัง  
วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น งบการเงินงวดประจำปี 3 ปีล่าสุดที่จะต้องยื่นประกอบคำขออนุญาต  
เสนอขายหลักทรัพย์และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ จะต้อง  
ประกอบด้วยงวดประจำปี 2564 ถึงปี 2566 ทั้งนี้ เนื่องจากขณะนี้เป็นเวลาในการจัดทำงบการเงิน  
ประจำปีบัญชี 2564 ดังนั้น เพื่อให้บริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการทำ IPO สามารถ  
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศฯ ฉบับดังกล่าว จึงขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินหรือ  
ผู้สอบบัญชีแจ้งและประสานงานให้ลูกค้าของบริษัทท่านหรือสำนักงานท่านรับทราบและจัดเตรียม

ความพร้อมเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน พร้อมทั้งจัดให้มีผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบงบการเงินงวดต่าง ๆ ดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 53/2561 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
  2. ภาพถ่าย Infographic เตรียมความพร้อมก่อนยื่น IPO ปี 2567

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 1

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9949